



บริการสำหรับลูกค้าที่เป็นองค์กร

บริการและแก้ปัญหาอย่างมืออาชีพที่มีประสิทธิภาพและจริยธรรม

บริษัท ไอไรอัน อินเวสติเกชั่น จำกัด ให้บริการด้านการตรวจสอบแก่ลูกค้าที่เป็นองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยพวกเขาในการคุ้มครองทรัพย์สิน แบนด์ ชื่อเสียง และรายได้

บริการด้านการตรวจสอบที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่าน และองค์กรของท่านประกอบด้วย :-

การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ

การตรวจสอบภูมิหลังของบุคคลและองค์กรเช่น หุ้นส่วนธุรกิจในอนาคต หาข้อมูลที่นอกเหนือจากประวัติย่อของผู้สมัครงานเมื่อต้องการรับบุคลากรเข้าทำงาน พิจารณาการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ การซื้อกิจการ หรือการลงทุนอย่างละเอียด เพื่อช่วยลดความเสี่ยง

การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Computer Forensics)

การรวบรวมหลักฐานที่เป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเปิดเผยหลักฐานที่สูญหายไปจากแหล่งข้อมูลปกติ โดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย และวิธีการที่สอดคล้องกฎหมาย สามารถให้หลักฐานที่เชื่อถือได้ หลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย จะช่วยให้ท่านสามารถต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกได้

การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คุ้มครองรายได้และชื่อเสียงของแบรนด์ของท่าน การสำรวจตลาดเพื่อหาร้านค้าปลีกและแหล่งสินค้าปลอมแปลง การสร้างเครือข่ายธุรกิจผ่านเครือข่ายผู้ให้ข้อมูลของเรา การสำรวจเพื่อหาที่อยู่ของผู้นำเข้า คลังสินค้าและสถานที่ผลิต

การทุจริตและการโจรกรรมในองค์กร

เราสามารถตรวจสอบการโจรกรรมทรัพย์สิน หรือการโจรกรรมข้อมูลและทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้กับท่านได้ พร้อมทั้งช่วยท่านในการประเมินความเสี่ยงที่เป็นไปได้ และแนะนำมาตรการในการป้องกันหรือตรวจสอบต่อไป

การประพัตติผิดของพนักงาน

การพิสูจน์ความจริงเพื่อยกเลิกสัญญาจ้างงานเป็นภาวะที่หนักขององค์กร เราสามารถช่วยท่านเปิดเผยและรวบรวมหลักฐานที่จำเป็น เพื่อใช้สนับสนุนการพิสูจน์ความถูกต้องในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว

การตรวจตราและการป้องกัน

ทีมตรวจตราของเรามีประสิทธิภาพและผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการให้บริการด้านการตรวจตราที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า สามารถให้บริการที่ดี และมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้า เรามีเรามีระบบการตรวจตราและการป้องกันที่ได้มาตรฐาน เช่น การตรวจตราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการตรวจตราทางกายภาพ ช่วยตรวจสอบว่า มีบุคคลอื่นกำลังติดตามท่าน ทีมงานหรือทรัพย์สินของท่านหรือไม่เพื่อให้ท่านสามารถรับมือได้อย่างเหมาะสม

การตรวจสอบเกี่ยวกับการเคลมเงินประกัน

ผู้ตรวจสอบของเราสามารถตรวจสอบเกี่ยวกับการเคลมเงินประกันอย่างละเอียด ซึ่งได้แก่ เงินชดเชยคนงาน อุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกันภัยโจรกรรมและประกันชีวิต บริการนี้ช่วยลดโอกาสในการจ่ายเงินประกันที่ผิดพลาด ดังนั้น จึงทำให้กำไรจากการดำเนินการสูงขึ้นและสามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เช่น ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันน้อยลง

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

โทรศัพท์ (+66) 2714-3801 ถึง 3 หรืออีเมล : info@orioninv.co.th

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 บริษัท ไอไรอัน อินเวสติเกชั่น จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ